

Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo ra đời năm 1943 là sự kiện chính trị quan trọng, tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới. Sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương văn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Quan điểm của Đảng về văn hóa

Từ sức lan tỏa của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, nhiều trí thức, văn nghệ sĩ đã hàng hái đi theo cách mạng và kháng chiến. Đến năm 1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, luận điểm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" được Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra đã trở thành "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 1998, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" đã cho thấy chuyển biến hết sức mạnh mẽ trong nhận thức của Đảng về tầm quan trọng của văn hóa. Nghị quyết khẳng định: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội".

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đảng ta tiếp tục khẳng định những quan điểm, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đã nêu, đồng thời bổ sung, phát triển, làm sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đảng cũng xác định một số nhiệm vụ mới

KỶ NIỆM 80 NĂM RA ĐỜI ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM (1943 - 2023)

Xây vững nền tảng tinh thần của xã hội trong sự nghiệp phát triển đất nước

là xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Với quan điểm mới này, giá trị, bản sắc văn hóa không chỉ là tài nguyên vô giá, tạo ra doanh thu, góp phần vào tăng trưởng kinh tế mà còn củng cố "sức mạnh mềm" giúp nâng cao thương hiệu vùng miền, quốc gia.

Mối quan hệ khăng khít giữa xây dựng văn hóa với xây dựng con người đã được Đảng ta nhận thức ngày càng sâu sắc hơn. Tại Đại hội XIII, Đảng xác định: "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc". Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào ngày 24/11/2021 đã tập trung làm rõ các vấn đề trọng tâm của văn hóa nước ta hiện nay. Đây là cơ sở để Đảng, Nhà nước tiếp tục đề ra và hoàn thiện các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Những bước tiến quan trọng

Đảng, Nhà nước đã chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, trước hết là từ trong gia đình, cộng đồng dân



Sức sống của lễ hội truyền thống trong đời sống đương đại. Trong ảnh: Lễ hội đền Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà) năm 2023.

cư tối cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện đến nay đã thu được những kết quả tốt đẹp. Các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được triển khai trong đời

sống. Từ đó, số lượng và chất lượng các cá nhân và đơn vị tiên tiến, được công nhận danh hiệu văn hóa ngày càng tăng. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức đám cưới, đám tang, lễ hội có những chuyển biến tích cực. Các lễ hội được tổ chức và quản lý chặt chẽ hơn; môi trường văn hóa ở đa số các cơ sở tôn giáo,

tín ngưỡng dần đi vào nề nếp, trật tự và lành mạnh. Hệ thống thiết chế văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới, đã được khai thác hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, năm 2022, cả nước có 66 trung tâm văn hóa cấp tỉnh; 674/704 trung tâm văn hóa - thể thao

hoặc nhà văn hóa cấp huyện, đạt tỷ lệ 96%; 8.217/10.599 trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, đạt tỷ lệ 77,5%; 77.380/98.455 nhà văn hóa cấp thôn, đạt tỷ lệ 78,6%.

Nhận thức sâu sắc và toàn diện về vai trò của hệ thống di sản trong việc khẳng định bản sắc dân tộc, chính quyền các cấp đã tăng cường đầu tư nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị của hệ thống di sản, chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, tự cường, ý thức bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc cho nhân dân. Hệ thống di tích lịch sử và di tích cách mạng đã thực sự trở thành tài sản vô giá của dân tộc, góp phần khơi nguồn khát vọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong sự nghiệp đổi mới.

Trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, văn học nước nhà đã có nhiều khởi sắc, tiếp nối dòng tư tưởng chủ đạo là đề cao chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, khẳng định giá trị tốt đẹp của văn hóa và con người Việt Nam, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và lịch sử cách mạng, đề cao khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc, cổ vũ động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức trong nước, quốc tế đã thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Nhìn một cách khái quát, các hoạt động văn hóa đã tham gia tích cực vào bảo vệ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Những thành tựu to lớn trong xây dựng một trường văn hóa, phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã góp phần quan trọng vào xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội trong sự nghiệp phát triển đất nước.

THANH HẰNG

Kiến Xương

Chú trọng giải quyết kiến nghị của công dân

Nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cũng như những kiến nghị của người dân, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Kiến Xương chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở.



Người dân xã Quang Trung (Kiến Xương) phát biểu tại hội nghị đối thoại trực tiếp với đồng chí Chủ tịch UBND huyện.

Bà Nguyễn Thanh Hải, thanh tra viên, thành viên Ban Tiếp công dân huyện Kiến Xương chia sẻ: Hàng ngày, tôi luôn có mặt ở nơi làm việc đúng thời gian quy định, làm tròn nhiệm vụ của mình, tiếp nhận đơn, ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác nội dung ý kiến phản ánh của công dân, báo cáo lại trưởng ban nắm bắt sự việc, phân loại đơn thư, trả lời công dân một cách nhanh nhất. Ông Phùng Vũ Nam, Trưởng ban Tiếp công dân huyện Kiến Xương cho biết: Các định thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, UBND huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định. Địa điểm tiếp công dân của huyện và các xã, thị trấn được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Các đồng chí lãnh đạo huyện duy trì

liên tiếp công dân định kỳ và trực tiếp giải quyết các vấn đề công dân khiếu nại, kiến nghị. Trong đó đã đổi mới thực hiện tiếp công dân theo vụ việc, không tiếp đồng loạt để giải quyết dứt điểm từng vụ việc, tránh tình trạng để công dân phải đi lại nhiều lần, từ đó đã củng cố được lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Đặc biệt, nhiều vụ việc kéo dài từ hàng chục năm trước chưa được giải quyết thì thời gian qua đã được giải quyết dứt điểm. Cụ thể như vụ việc kiến nghị của ông Ngô Văn Thứ, xã Nam Cao và bà Phạm Thị Gái, xã Quốc Tuấn liên quan đến đất đai nhiều năm trước không giải quyết được thì đến nay đã được giải quyết triệt để, thấu tình đạt lý.

Bên cạnh đó, UBND huyện Kiến Xương đã quán triệt các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của huyện về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện. Duy trì nghiêm việc tiếp công dân đột xuất

và định kỳ, gắn với việc chỉ đạo giải quyết đơn của công dân. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn. Tập trung chỉ đạo, xem xét giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc mới phát sinh ở cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân; chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục để giải quyết kịp thời bức xúc của nhân dân nhằm giảm thiểu khiếu nại vượt cấp và không để phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh trật tự, hình thành "điểm nóng". Thường xuyên chỉ đạo rà soát các vụ việc tồn đọng, vướng mắc kéo dài để đưa vào diện theo dõi, đôn đốc giải quyết; đồng thời có kế hoạch chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp trên.

Ngòi ra, UBND huyện Kiến Xương đã giao Ban Tiếp công dân huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân mỗi năm 2 kỳ. Trong đó, năm 2022 đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Bình Nguyên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Quang Trung. Tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại, hàng chục ý kiến, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được các đồng chí lãnh đạo huyện chỉ đạo xử lý kịp thời, được người dân đánh giá cao.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Tiếp công dân của huyện và các xã, thị trấn đã tiếp hơn 600 lượt công dân với tổng số gần 280 vụ việc, tiếp nhận 193 đơn thư, trong đó huyện tiếp nhận 92 đơn, xã tiếp nhận trực tiếp 101 đơn. Thời gian tới, huyện Kiến Xương sẽ tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ chuyên môn, lãnh đạo địa phương. Đồng thời, chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cán bộ trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, đối thoại làm rõ các vấn đề để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân.

QUỐC CƯỜNG

Hưng Hà

Đổi mới phương pháp giảng dạy từ hội thi giáo viên dạy giỏi

Hưởng ứng phong trào thi đua "Day tốt - học tốt", năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Hưng Hà đã khuyến khích các giáo viên tích cực giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thông qua các hội thi từng bước đổi mới giáo dục trong tình hình mới.

Trong tiết luyện tập Toán tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện do cô giáo Trần Thị Hương, Trường Tiểu học Phạm Kinh Ân, thị trấn Hưng Nhân giảng dạy, các em học sinh học tập sôi nổi, tự tin thảo luận và thuyết trình trước lớp. Cô giáo Trần Thị Hương cho biết: Với tiết học này, tôi đã cho các em vận dụng phương pháp kỹ thuật mảnh ghép để giảng dạy. Trong đó, các em học sinh sẽ chia thành 2 nhóm chuyên sâu, mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ của bài học. Sau khi các nhóm thảo luận tìm ra kết quả thì đại diện nhóm sẽ thuyết trình và ghép các nội dung bài học thành mảnh ghép có kết quả hoàn chỉnh. Phương pháp này đã giúp các em chủ động, hiểu bài ngay từ lớp và rèn được kỹ năng hoạt động nhóm.

Không chỉ trong tiết học Toán mà ở tất cả các bộ môn các thầy cô giáo đều tâm huyết, sáng tạo trong việc nghiên cứu, thiết kế bài dạy theo hướng phát huy năng lực của học sinh. Trong đó, 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong bài dạy một cách khéo léo tạo cho học sinh làm chủ kiến thức

trong tiết học, được tương tác trao đổi đánh giá lẫn nhau, giúp nhau hiểu sâu hơn kiến thức bài học. Thầy giáo Phạm Xuân Nghinh, Trường Tiểu học Phạm Đôn Lễ, xã Tân Lễ chia sẻ: Trong mỗi tiết giảng, chúng tôi áp dụng phương pháp dạy truyền thống kết hợp với hiện đại để tạo điều kiện cho các em tìm tòi tiếp thu cái mới. Đồng thời, giúp giáo viên chúng tôi cũng có cơ hội học hỏi, giao lưu gắn kết, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Một trong những điểm sáng của hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022 - 2023 là đa số các bài giảng được thiết kế theo 4 hoạt động gồm: khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng làm nổi bật được vai trò trung tâm của học sinh. Em Trần Thị Thanh Thảo, lớp 5A1, Trường Tiểu học Phạm Đôn Lễ cho biết: Với việc sử dụng các hình thức, phương pháp dạy học mới của các thầy cô đã giúp chúng em tự tìm hiểu được kiến thức mới, hiểu bài một cách tốt nhất. Trong mỗi tiết học chúng em rất thích thú và háng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài rất sôi nổi.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm nay, mỗi giáo viên phải trải qua 2 phần thi gồm: trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục và thực hành giảng dạy một tiết học để các giám khảo dự giờ, đánh giá tiết dạy. Thầy giáo Trần Xuân Kháng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Điệp Nông cho hay: Hầu hết các bài giảng được tiếp cận chương trình giáo dục

phổ thông 2018. Các thầy cô giáo vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát huy được năng lực và chủ động sáng tạo của học sinh. Trong các tiết học đều ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng triệt để hình ảnh nền sự tương tác của thầy và trò đạt hiệu quả cao.

Nhà giáo Lê Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà cho biết: Chúng tôi đánh giá rất cao sự hưởng ứng tích cực của các cơ sở giáo dục và các thầy cô giáo; nhiều tiết dạy chuẩn bị công phu, bám sát chuẩn kiến thức, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp đối tượng học sinh. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tổ chức các hội thi có nội dung gắn liền với hoạt động dạy học chương trình giáo dục theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo; vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn... từ đó tạo khí thế, động lực thúc đẩy phong trào thi đua "Day tốt - học tốt" trên địa bàn huyện ngày càng hiệu quả hơn. Đây cũng chính là bề dày vững chắc cho những bước tiếp theo của sự nghiệp đổi mới giáo dục huyện Hưng Hà.

Với những đổi mới trong giảng dạy, năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Hưng Hà tiếp tục hướng tới mục tiêu mang đến sự hứng thú, say mê học tập của các em học sinh từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

THANH THUY



Giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ vào giảng dạy.